



Nation TV <http://www.nationtv.tv>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 กันยายน 2560 เวลา 09:48

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: รัฐสั่งบดข้าว "สต็อกรัฐ" ก่อนขาย ป้องกันปลอมปนเพื่อบริโภค

รัฐสั่งบดข้าว "สต็อกรัฐ" ก่อนขาย ป้องกันปลอมปนเพื่อบริโภค

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว เปิดเผยว่าจากการหารือต่างประเทศในเวทีต่างๆ ทุกฝ่ายเห็นไปในทางเดียวกันว่า กลไกราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกจะเชื่อมโยงถึงกันหมด เป็นเรื่องปกติที่ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสถานการณ์ขณะนั้น



ส่วนข้าวในช่วงที่ไทยเปิดรับจำนำทุกเมล็ด ราคาที่ตกต่ำไม่เป็นไปตามกลไกการตลาดเป็นเพราะนโยบายของไทย จะเห็นได้จากการเป็นผู้ส่งออกมากที่สุดในโลก 8-9 ล้านตันต่อปี และมีสต็อกมากถึง 18 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็น 2-3 เท่าของการส่งออกแต่ละปี อีกทั้งยังมีการผลิตใหม่ก็ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงเกรงว่าหากปริมาณข้าวเหล่านี้ปล่อยออกสู่ตลาด จะกระทบกับราคาและเป็นการทำลายกลไกการตลาด ทั้งหมด

"ผมฟังการวิจารณ์แล้วก็อึ้ง แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็น เมื่อไทยประกาศว่าในขณะนี้สามารถระบายข้าวหมดแล้ว ราคาในตลาดเพิ่มขึ้นทันที จะมีที่เหลืออยู่บ้างก็ไม่มาก คิดว่าจะระบายได้ทั้งหมดภายในปีนี้และจะไม่ให้กระทบกับราคาข้าวที่จะออกสู่ตลาดในช่วงสิ้นปี" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้จากสต็อกข้าว 18 ล้านตัน มี 2.2 ล้านตัน ที่ต้องระบายเป็นข้าวสำหรับภาคอุตสาหกรรม หมายถึงเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และพลังงาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด แต่ต่อมามีอำนาจศาลปกครองสั่งระงับไว้ ในช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ปัจจุบันศาลเลิกระงับแล้ว ในขณะนี้จึงอยู่ระหว่างทยอยขนย้ายออกจากโกดัง และเปิดประมูลข้าวที่เหลือประมาณ 5.2 แสนตัน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวเหล่านี้จะไม่วนกลับสู่กลุ่มข้าวเพื่อบริโภค จึงเป็นหน้าที่ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ที่เป็นเจ้าของโกดัง โดยที่ข้าวอยู่ในโกดังของ อ.ค.ส.มากกว่า จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขนย้ายข้าวอย่างรัดกุม ระบุต้องทำบัญชีการขนส่งข้าวแต่ละครั้ง มีแผนเส้นทาง การเดินทาง แจกเวลาแต่ละจุดที่รถผ่าน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารคอยอำนวยความสะดวก

ที่สำคัญข้าวที่ออกจากโกดังต้องบดละเอียดก่อนทุกเมล็ด เพื่อป้องกันกากกลับเข้ามาภาคการบริโภค ทั้งหมดจะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบและติดตามตลอดระยะเวลาการขนส่ง แม้ว่าข้าวดังกล่าวจะถูกขายต่อไปยังบริษัทที่ 3 ก็ต้องมีมั่นใจว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น

"ที่ต้องรอบคอบเรื่องการระบายข้าวออกจากโกดัง เพราะบางโกดังที่ถูกประมูลไปมีข้าวที่สามารถรับประทานได้รวมอยู่ด้วย แต่ที่ต้องระบายออกไปในลักษณะอาหารสัตว์ก็เพราะข้าวส่วนนี้เปิดประมูลไปแล้ว 3 รอบไม่มีคนซื้อ"

ดังนั้นหากเก็บไว้นานวันไปคุณภาพจะยิ่งแยกลง ค่าเก็บรักษาสูงเกินไปกลายเป็นภาระของรัฐบาล หลายคนบอกหากขายไม่ได้ให้เอาไปทิ้ง แต่ทำอย่างนั้นไม่ได้จะก็โดนว่าไม่รักษาผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาแล้วคิดว่าขายแบบยกคส่งไปเลย แต่ข้าวนี้ก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่ เลยต้องบดเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม"

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบการระบายข้าวในโครงการรับจำนำให้ได้ จึงเชิญนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในขณะนั้นมาหารือถึงแผนระบายข้าวมีเป้าหมาย ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นที่สุด แต่ได้รับคำตอบว่าข้าวมีจำนวนมากเกินไป การระบายข้าวจะเป็นปัญหากับตลาดข้าวทั้งระบบ หากสามารถทำได้สำเร็จใน 3 ปีถือว่าเก่งแล้ว

"มาถึงวันนี้การระบายข้าวดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จใน 3 ปีพอดี เหลือในโกดังอีกเพียงเล็กน้อย 5 แสนตันเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเร็วๆ นี้โดยจะใช้หลักเกณฑ์เดิมคือบดให้เข้าสู่ภาคอาหารสัตว์ทั้งหมด"

ทั้งนี้เป็นการพยายามของรัฐบาลที่มาแก้ปัญหา เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่น กรณีสต็อกมากกว่า 3 แสนตัน ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในขณะที่การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ได้ระบายหมดแล้ว เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อตลาดภาพรวม

อย่างไรก็ตาม ที่เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยยังไม่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุกคนมองเฉพาะเศรษฐกิจในเขตเมืองใหญ่ๆ ซึ่งที่ผ่านมามีเติบโตมากโดยเป็นผลมาจากธุรกิจที่ไม่ถูกต้องทำตามกฎหมาย เมื่อรัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบสังคมเงินหมุนเวียนในส่วนนี้ได้หายไป ดังนั้นการจับจ่ายใช้สอยจึงไม่คึกคักเหมือนเก่า แต่หากมองเศรษฐกิจตามชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่จะมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว เปิดเผยจากการหารือต่างประเทศในเวทีต่างๆ ทุกฝ่ายเห็นไปในทางเดียวกันว่า กลไกราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกจะเชื่อมโยงถึงกันหมด เป็นเรื่องปกติที่ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสถานการณ์ขณะนั้นส่วนข้าวในช่วงที่ไทยเปิดรับจำนำทุกเมล็ดราคาที่ตกต่ำไม่เป็นไปตามกลไกการตลาดเป็นเพราะนโยบายของไทย จะเห็นได้จากการเป็นผู้ส่งออกมากที่สุดในโลก 8-9 ล้านตันต่อปี และมีสต็อกมากถึง 18 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็น 2-3 เท่าของการส่งออกแต่ละปี อีกทั้งยังมีการผลิตใหม่เพื่อออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงเกรงว่าหากปริมาณข้าวเหล่านี้ปล่อยออกสู่ตลาด จะกระทบกับราคาและเป็นการทำลายกลไกการตลาดทั้งหมด "ผมฟังการวิจารณ์แล้วก็อึ้ง แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็น เมื่อไทยประกาศว่าในขณะนี้สามารถระบายข้าวหมดแล้ว ราคาในตลาดเพิ่มขึ้นทันที จะมีที่เหลืออยู่บ้างก็ไม่มาก คิดว่าจะระบายได้ทั้งหมดภายในปีนี้และจะไม่ให้กระทบกับราคาข้าวที่จะออกสู่ตลาดในช่วงสิ้นปี" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้จากสต็อกข้าว 18 ล้านตัน มี 2.2 ล้านตัน ที่ต้องระบายเป็นข้าวสำหรับภาคอุตสาหกรรม หมายถึงเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และพลังงาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด แต่ต่อมามีอำนาจศาลปกครองสั่งระงับไว้ ในช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ปัจจุบันศาลเล็กะงับแล้ว ในขณะนี้จึงอยู่ระหว่างทยอยขนย้ายออกจากโกดัง และเปิดประมูลข้าวที่เหลือประมาณ 5.2 แสนตัน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวเหล่านี้จะไม่วนกลับสู่กลุ่มข้าวเพื่อบริโภค จึงเป็นหน้าที่ขององค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ค.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ที่เป็นเจ้าของโกดัง โดยที่ข้าวอยู่ในโกดังของ อ.ค.ส.มากกว่า จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขนย้ายข้าวอย่างรัดกุม ระบุว่าต้องทำบัญชีการขนส่งข้าวแต่ละครั้ง มีแผนเส้นทางการเดินรถ แจ้งเวลาแต่ละจุดที่รถผ่าน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารคอยอำนวยความสะดวก

ที่สำคัญข้าวที่ออกจากโกดังต้องบดละเอียดก่อนทุกเมล็ด เพื่อป้องกันนากลับเข้ามาภาคการบริโภค ทั้งหมดจะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบและติดตามตลอดระยะการขนส่ง แม้ว่าข้าวดังกล่าวจะถูกขายต่อไปยังบริษัทที่ 3 ก็ต้องมีใจว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น

"ที่ต้องรอบคอบเรื่องการระบายข้าวออกจากโกดัง เพราะบางโกดังที่ถูกประมูลไปมีข้าวที่สามารถรับประทานได้รวมอยู่ด้วย แต่ที่ต้องระบายออกไปในลักษณะอาหารสัตว์ก็เพราะข้าวส่วนนี้เปิดประมูลไปแล้ว 3 รอบไม่มีคนซื้อ"

ดังนั้นหากเก็บไว้นานวันไปคุณภาพจะยิ่งแย่ลง ค่าเก็บรักษาสูงเกินไปกลายเป็นภาระของรัฐบาล หลายคนบอกหากขายไม่ได้ให้เอาไปทิ้ง แต่ทว่าอย่างนั้นไม่ได้จะก็โดนว่าไม่รักษาผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาแล้วคิดว่าขายแบบยกคลังไปเลย แต่ข้าวนี้ก็ยังมีส่วนที่ได้อยู่ เลยต้องบดเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม"

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวอีกว่าในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบการระบายข้าวในโครงการรับจำนำให้ได้ จึงเชิญนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในขณะนั้นมาหารือถึงแผนระบายข้าว มีเป้าหมาย ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นที่สุด แต่ได้รับคำตอบว่าข้าวมีจำนวนมากเกินไป การระบายข้าวจะเป็นปัญหาภัยกับตลาดข้าวทั้งระบบ หากสามารถทำได้สำเร็จใน 3 ปีถือว่าเก่งแล้ว

"มาถึงวันนี้การระบายข้าวดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จใน 3 ปีพอดี เหลือในโกดังอีกเพียงเล็กน้อย 5 แสนตันเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเร็วนี้โดยจะใช้หลักเกณฑ์เดิมคือบดให้เข้าสู่ภาคอาหารสัตว์ทั้งหมด"

ทั้งนี้เป็นการพยายามของรัฐบาลที่มาแก้ปัญหา เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่น กรณีสต็อกอย่างกว่า 3 แสนตัน ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในขณะที่การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ได้ระบายหมดแล้ว เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อตลาดภาพรวม

อย่างไรก็ตาม ที่เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยยังไม่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุกคนมองเฉพาะเศรษฐกิจในเขตเมืองใหญ่ๆ ซึ่งที่ผ่านมาเติบโตมากโดยเป็นผลมาจากธุรกิจที่ไม่ถูกต้องทำตามกฎหมาย เมื่อรัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบสังคมเงินหมุนเวียนในส่วนนี้ได้หายไป ดังนั้นการจับจ่ายใช้สอยจึงไม่คึกคักเหมือนเก่า แต่หากมองเศรษฐกิจตามชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

108news <http://www.108news.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 กันยายน 2560 เวลา 13:55

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางมีเฮ ผู้ว่าฯกยท.ยันได้เห็นราคาแตะ70บาทแน่

ชาวสวนยางมีเฮ ผู้ว่าฯกยท.ยันได้เห็นราคาแตะ70บาทแน่



เกษตรกรสวนยางมีเฮแน่ ผู้ว่าฯกยท.จนถึงได้มองเห็นราคาขายไปถึง70บาทต่อกิโลกรัม เชื้อมนักลงทุนรักษาราคายางท่ามกลางสองตลาดดันราคาในแนวทางบวก ลดสิ่งทีก่อให้เกิดความเสี่ยงจากตลาดด้านใน-นอกประเทศมากมายตรราคายางเกษตรกรไทย ชี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีระยะยาวกว่ารับรอง จำนวน เจาะจงบักจัดตรวจเป้าใช้ยางในประเทศแสนตันต่อปีดันราคาขายเพิ่มเป็นอย่างมาก

30 สิงหาคม60 นาย ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางที่เมืองไทย (กยท.) เผยออกมาว่า ในช่วงเวลานี้เหตุการณ์ราคายางพารามีลักษณะทิศทางขยับเขยื้อนตัวสม่ำเสมอขึ้น จะมีความเห็นว่าราคายางแผ่นรมควันชั้นสาม ขยับจาก 49 บาทต่อ กิโลกรัมตอนเดือน กรกฎาคมมากยิ่งขึ้นว่า 58 – 60 บาทต่อ กิโลกรัมโดยตั้งเป้าหมายราคาไปได้ถึง 70 บาท ดังนี้ จากที่กองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง เข้าซื้อขายแลกเปลี่ยนยางในตลาดค้าขายจริง และกีดตลาดล่วงหน้า นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาในประเทศไทยโดยตลอด โดยไม่จำเป็นต้องใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดต่างประเทศ ก่อนหน้านี้มีสิ่งทีก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมาย เพราะवादตลาดใหญ่ๆเกินกว่าใครค่อนข้างจะสูง ก็เลยมีผลกระทบต่อราคายางเกษตรกรไทยถดถอยมาตลอด

"กองทุนยางฯ เข้าเทรดกลางเดือน กรกฎาคมเดิมที กยท.เข้าซื้อด้วยทุนของ กยท.เอง มาเดือน เดือนสิงหาคมได้รับทุนเพิ่มเติมอีก จาก 5 บริษัทรายใหญ่ รวมวงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อหังคู่ตลาด ซึ่งตลาดค้าขายยางจริง จะเปิดเวลา 11.00 น.ส่งราคาไปทั่วราชอาณาจักร ใช้เป็นราคากับผู้ซื้อขายไปซื้อจากเกษตรกร อีกส่วนเข้าซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดค้าสัญญาล่วงหน้า (คราวเพ็ก) ยศเก่าเมืองไทยใช้ราคาอ้างอิง จากตลาดโดคอม ไชคอม เชียงไฮ้ เอามาหักลบส่วนต่าง และก็ภาษี มาใช้ค้าขายในประเทศ ซึ่ง ทำให้พวกเราไปพึ่งราคาภายนอกสูงมากมายไป รับความผันแปรจากตลาดเกินกว่าไร ออกจะมากมาย บางวันการค้าขายมิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเบื้องต้น ทำให้พวกเราคาดการณ์การเสี่ยงมาตลอดกาลอ้างอิงตลาดนี้" นายธีรัช กล่าว

ผู้ว่าฯ กยท.บอกว่า กยท.นำไปสู่ราคาอ้างอิงทั้งคู่ตลาดในไทยอยู่ในแนวทางมีส่วนทำให้ราคาไปทางแนวทางบวก คือการใช้กลไกด้านการตลาดในประเทศ บั้นป่วนน้อย ไม่เหมือนกับในอดีตกาลเลือกใช้งบประมาณไปรับรองราคาหรือจำหน่าย ซึ่งไม่ได้เรื่องเสมอ ยังเพิ่มภาระหน้าที่กับงบประมาณการแผ่นดินวันหลัง สติออกเพิ่ม มีการโกง

"ใช้ความร่วมมือร่วมมือเอกชนรายใหญ่ จ่ายเงินมาร่วมลงขัน ต้นราคาขายไปตามจุดหมาย 60 – 70 บาทต่อ กิโลกรัมในเดือน กันยายน เพื่อกำเนิดเสถียรภาพ จากที่กองทุนฯตั้งไว้ วันที่ก็มาใกล้แล้ว ทำให้เกษตรกรสวนยางอยู่ได้ จากเงินลงทุนปัจจุบันที่ทำการเศรษฐกิจการค้าเกษตร (สถาบันศุลกากร) สรุปตัวใช้การคำนวณ 50.30 บาทต่อ กิโลกรัมบวกผลกำไรตามเดิม 15 – 20% ราคาขายอยู่โดยประมาณ 60 บาท เมื่อได้ราคา 70 บาท จะได้กำไร สูงเกินค่าตัวเฉลี่ยขึ้นไปอีก" นายธีชช กล่าว

ผู้ว่าฯ กยท.เอ่ยถึงมาตรการใช้ยางในประเทศ ปัจจุบัน กยท.อนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก 29 ล้านบาท นำผลทดลองการนำยางมาราดถนนหนทาง ที่ทำจริงเป็นค่ามาตรฐาน ไปให้ทุกหน่วยอ้างอิงสำหรับการตั้งที่โอบอารจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงเวลาเดียวกันบางหน่วยงานไม่สำคัญไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ กรมชลประทาน นำยางราดตัดถนนลาดคลองแนวเขื่อน ซึ่งมีมาตรฐานของกรมชลฯ เอง ซึ่งหน่วยทหารต่างๆ ได้รับงบประมาณส่งเสริม ตัดถนนด้านในหน่วยงาน ช่างใน 2 – 3 เดือน จะออกมาเป็นรูปธรรม โดยปีนี้ ใช้ยาง 2 – 3 หมื่นตัน ในปีถัดไป พล.อำเภอฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการเกษตรแล้วก็สหกรณ์ ให้แต่ละหน่วยงานส่งตัวเลขวัตถุประสงค์ใหม่ ถ้าหากได้ 1 แสนตัน ราคาดียิ่งขึ้นอย่างมากมาย เมื่อเทียบกับทั่วทั้งโลกใช้ยางจำนวน 12 ล้านตัน ไทยส่งออก 3 ล้านกว่า ผลิตรได้ 4.4 ล้านตัน ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาใช้ในประเทศ 6 แสนตัน แม้เพิ่มใช้ในประเทศมากขึ้น รูปทรงส่งออกลดน้อยลง ผู้ใช้ยางของ ก็จะได้ราคาให้เพิ่ม

นอกจากนั้น ในวันที่ 15 กันยายนไทยเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนารัฐมนตรีสามประเทศ ผู้สร้างยาง ดังเช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อีกทั้งได้ทำหนังสือเชิญชวนประเทศเวียดนาม ที่ปลูกมากมาย ขึ้นสามมาร่วมด้วย เพื่อวางมาตรการเตรียมรองรับความความบั้นป่วนด้านราคา แล้วก็มาตรการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยาง สร้างเสถียรภาพยางในกรีประเทศสมาชิก

มันไอยางแตะ60บาท กยท.ชี้ปัจจัยใน-นอกประเทศหนุนแนวโน้มดีขึ้น

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเกือบ 60 บาท ต่อκιโลกรัมแล้ว เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้น และปัจจัยภายในจากมาตรการของภาครัฐที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ช่วยผลักดันให้ราคายางสูงขึ้น ประกอบกับภาคการส่งออกของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 สูงกว่าที่คาดหวังไว้ ขณะที่ตลาดรถยนต์ยังมีการขยายตัวถึงร้อยละ 8 ทำให้ความต้องการยางเพื่อผลิตยางล้อรถยนต์เพิ่มขึ้นมากด้วย นอกจากนี้ ฤดูฝนปีนี้มาเร็วกว่าปกติและยาวนาน สวนยางในบางพื้นที่ของภาคอีสานยังประสบปัญหา น้ำท่วมซึ่งจะมีผลต่อการกรีดยางได้น้อยลง

ส่วนแรงกดดันจากบริษัทรับซื้อยางจากประเทศยุโรป และญี่ปุ่น ที่จะรับซื้อเฉพาะไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้รับเครื่องหมาย FSC ซึ่งเป็นไม้จากการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน อย่างถูกต้องตามหลักการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นั้น ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในขณะนี้ จะเริ่มใช้ในปี ค.ศ.2020 หรือ ปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะเรามีมาตรการรองรับ ในเรื่องการออกมาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล FSC แล้ว โดยขณะนี้ได้นำร่องดำเนินการในพื้นที่สวนยาง 50,000 ไร่ และกำลังจะขยายผลไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ทั้งในสวนยางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ คาดว่าภายในระยะเวลาที่เหลือ 3 ปี จะสามารถ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่สวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอน

นายธีรชกล่าวต่อว่า การที่ประเทศยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่จะนำมาตรฐาน FSC มาใช้นั้น ประเทศไทยน่าจะได้รับอานิสงส์มากกว่า เพราะการใช้มาตรฐานดังกล่าว ไม่ได้บังคับใช้กับประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ด้วย ถ้าประเทศเหล่านี้ไม่ทำการจัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล FSC แล้ว คำสั่งซื้อยางจะ ยิ่งไหลเข้ามาในประเทศไทยที่มีการจัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล FSC มากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางผสมผสานตามแนวเกษตร ทฤษฎีใหม่ หนุนรายได้หมุนเวียน พร้อมผลักดันรวมกลุ่มเกษตรกรเพิ่มอำนาจต่อรอง

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลโดยเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยหันมาปลูกยางตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีการโค่นยางพาราแล้วยังปลูกพืชเศรษฐกิจหรือปลูกยางพาราแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งการมีบ่อน้ำแหล่งน้ำ ทำการปศุสัตว์หรือปลูกพืชท้องถิ่นอื่น ๆ ร่วมด้วยในแปลงสวนยางเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดโดยเป็นลักษณะของการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่โดยอยู่ในความดูแลของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท. ประมาณ 2,000 กว่าราย พื้นที่ปลูกยางประมาณ 20,000 ไร่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางในการปลูกยาง โดยยกระดับความเข้มแข็งของเกษตรกรด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเช่นในพื้นที่ภาคเหนือที่ภูมิประเทศได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศจีนแต่ด้วยปริมาณผลผลิตและการลงทุนภาคเอกชนในการแปรรูปตลอดจนภูมิประเทศที่เป็นภูเขา สลับซับซ้อนทำให้การขนส่งค่อนข้างลำบาก ดังนั้นการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับท้องถิ่นจึงถือเป็นศูนย์รวมการรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง สร้างความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรชาวสวนยาง

สำหรับปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท.จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็นนิติบุคคล 10 กลุ่ม และสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายชาวสวนยาง 79 กลุ่ม มีจุดรวบรวมยางที่เป็นตลาดประมูลยางแบบครบวงจร 15 แห่งสามารถรวบรวมได้อย่างได้ประมาณ 2,500 ตันต่อปี